



ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบัน ได้มีประชาชนกลุ่มบุคคล องค์กร ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ ด้วยการแจกจ่ายสิ่งของ อุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ติดตามการดำเนินการดังกล่าว พบว่าในบางพื้นที่ การแจกจ่ายทำให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของเชื้อ มาตรการป้องกันและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และเพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อันจะทำให้ทางราชการสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ยุติได้โดยเร็ว จึงขอความร่วมมือ กรณีการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของ แจ้งประสานกับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบก่อนการแจกจ่าย มอบสิ่งของ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสนับสนุนการจัดการตามมาตรการของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ถูกต้องโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อน/หลังการจัดกิจกรรม และให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้รับบริจาคสิ่งของ ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและมีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

๓. ดำเนินการควบคุมการแจกจ่ายสิ่งของ มิให้แออัด และลดระยะเวลาแจกจ่ายให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพัลลภ สิงหเสนี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์